

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 30/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Khoa học - kỹ thuật năm 2023 - một trong những hoạt động tiêu biểu thường niên của Bệnh viện.



BS.CKII Phạm Văn Lực - Giám đốc BVPS.TG phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, BS.CKII Phạm Văn Lực - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết: Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật trên toàn thế giới những năm vừa qua, việc ứng dụng những thành tựu khoa học cổ điển và hiện đại (về công nghệ tin học) vào lĩnh vực y học thật sự là một cuộc cách mạng vĩ đại. Sự phát triển của phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực sản khoa góp phần rút ngắn thời gian điều trị và chữa lành bệnh cho nhiều bệnh nhân.

Hội nghị Khoa học - kỹ thuật năm 2023 là hoạt động thường niên để đội ngũ thầy thuốc tổng kết kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn khám, chữa bệnh trong năm qua dưới góc nhìn khoa học. Đồng thời, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp cùng nhau học hỏi, vận dụng vào hoạt động khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị sản phụ và bệnh nhân trong chuyên ngành Sản phụ ngày càng tốt hơn.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA
HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Toàn cảnh Hội trường BVPS.TG các đại biểu dự Hội nghị Khoa học - kỹ thuật

Năm nay, Hội nghị Khoa học - kỹ thuật tập trung đề tài chuyên môn tiêu biểu ở các lĩnh vực: Sản, phụ khoa và sơ sinh được trình bày và thảo luận trong Hội nghị, chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu là Bác sĩ, Hộ sinh tuyến tỉnh và tuyến huyện.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA
HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Ảnh chụp lưu niệm lãnh đạo và báo cáo viên trong Hội nghị

Hội nghị Khoa học - kỹ thuật hàng năm góp phần nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh trong và sau quá trình điều trị. Những kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ trong Hội nghị chính là yếu tố quan trọng giúp đội ngũ y tế có thể chẩn đoán, điều trị, chăm sóc cho người bệnh một cách tốt nhất, đem lại sự hài lòng cao cho từng sản phụ và người bệnh.

Phú Quốc-CTXH.BV